



Hỗ trợ nuôi con: Những điều các ông bố và bà mẹ nên biết

Các vụ kiện pháp lý liên quan đến tiền bạc, ly hôn hoặc quyền nuôi con trong lịch sử là một trong những vụ án đau đớn và xúc động nhất tại các tòa án của chúng ta. Các vụ án về hỗ trợ nuôi con liên quan đến cả ba vấn đề. Mặc dù phần lớn các vụ án hỗ trợ nuôi con liên quan đến khả năng hoặc sự sẵn lòng chi trả hỗ trợ của người cha, nhưng mọi người đều phải trả giá trong lĩnh vực đầy cảm xúc này. Việc hiểu các quyền và trách nhiệm trong việc sắp xếp hỗ trợ nuôi con có thể giúp tránh được những xung đột tiềm ẩn.

Các bậc cha mẹ phải đối mặt với nghĩa vụ hỗ trợ nuôi con, dù là cha mẹ có quyền nuôi con hay cha mẹ hỗ trợ, nên biết luật hỗ trợ nuôi con của Mississippi để bảo vệ bản thân và chuẩn bị cho mọi thay đổi có thể xảy ra trong hoàn cảnh của họ. Đảm nhận vai trò điển hình của những bà mẹ có quyền nuôi con và những người cha hỗ trợ, mỗi người đều phải am hiểu một số điểm của pháp luật.

Luật pháp tiểu bang và liên bang coi việc trả tiền hỗ trợ nuôi con là một trách nhiệm nghiêm trọng. Với chỉ 69% tổng số tiền hỗ trợ nuôi con thực sự được trả trên toàn quốc, chính phủ liên bang và tiểu bang đã tích cực tăng cường các nỗ lực thực thi quyền hỗ trợ nuôi con. Việc cha mẹ không sẵn lòng trả tiền hỗ trợ nuôi con có thể dẫn đến lệnh khấu trừ tiền lương của họ hoặc bị phạt tù lên tới hai năm. Tuy nhiên, nếu cha/mẹ hỗ trợ có hoàn cảnh khó khăn và không có khả năng chi trả thì tòa án có thể không xử phạt người đó.

Trách nhiệm của cha mẹ trong việc trả tiền hỗ trợ nuôi con là cho con chứ không phải cho vợ/chồng cũ. Vì vậy, việc cha hoặc mẹ thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc việc sinh thêm con trong cuộc hôn nhân thứ hai có thể không ảnh hưởng đến nghĩa vụ ban đầu. Ở phía ngược lại, cha/mẹ có quyền nuôi con thường không được từ chối quyền thăm con của cha/mẹ hỗ trợ vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả việc chậm trả tiền hỗ trợ nuôi con.

Trách nhiệm hỗ trợ nuôi con thường kết thúc khi đứa trẻ đủ 21 tuổi, nhập ngũ, kết hôn, tự nuôi sống bản thân hoặc được bên thứ ba nhận nuôi. Cha mẹ có thể yêu cầu giảm số tiền hỗ trợ nuôi con nếu lương của họ giảm. Ngược lại, tòa án có thể ra lệnh tăng tiền hỗ trợ nuôi con nếu lương của cha/mẹ hỗ trợ tăng đáng kể.

Mặc dù giới tính của người cha/mẹ có quyền nuôi con ngày càng trở nên ít liên quan hơn nhưng hầu hết các tòa án ly hôn đều trao quyền nuôi con cho người mẹ – cùng với rất nhiều trách nhiệm. Cha mẹ có quyền nuôi con có trách nhiệm pháp lý đảm bảo rằng tất cả các khoản thanh toán hỗ trợ nuôi con của cha mẹ hỗ trợ đều mang lại lợi ích cho đứa trẻ chứ không phải cho bản thân họ. Tuy nhiên, thông thường tòa án hoặc đứa trẻ – chứ không phải cha mẹ hỗ trợ – có thể yêu cầu hạch toán cách cha mẹ có quyền nuôi con chi tiêu các khoản thanh toán đó.

Mọi sửa đổi đối với thỏa thuận hỗ trợ nuôi con chỉ có thể xảy ra thông qua tòa án chứ không phải bằng thỏa thuận bằng lời nói giữa cha mẹ. Cha/mẹ có quyền nuôi con có thể yêu cầu tòa án cấp thêm tiền hỗ trợ từ cha/mẹ hỗ trợ khi trẻ lớn lên, để điều chỉnh theo lạm phát hoặc do chi phí y tế của trẻ tăng lên, bao gồm cả niềng răng.

Mặc dù nhận thức về những điểm chi tiết hơn của luật pháp là quan trọng, nhưng trên hết người mẹ và người cha nên nhớ rằng mỗi người đều có trách nhiệm đạo đức đối với con mình. Luật pháp công nhận rằng giống như cả cha và mẹ đều tham gia vào việc tạo ra đứa trẻ, cả cha lẫn mẹ, ngay cả khi chia tay, đều phải tích cực tham gia vào việc hỗ trợ và chăm sóc đứa trẻ đó.